

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(1 ต.ค.67 – 31 มี.ค.68)



เทศบาลตำบลดอยฮาง
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลคอยฮางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลคอยฮาง และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

3.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

3. ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตาม และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม โครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่า และผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถามแบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ซึ่งใช้วิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสภอภาม ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่หรือ แจกแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ และการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนภายในตำบลโดยอ้อม

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการ โดยรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

5.1 ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติ มีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

5.2 เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสม ต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.3 ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

5.4 ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

5.5 ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

5.6 ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.7 ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติ และผู้สนับสนุนการประเมินผล ทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

5.8 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่า แนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

5.9 การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดี สมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมาก และไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติโครงการเสีย เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่า โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(1 ตุลาคม พ.ศ.2567 – 31 มีนาคม พ.ศ.2568)

ตามที่เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้จัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 – 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนานั้น

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง พบว่ามีจำนวนโครงการในแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2568 มีทั้งสิ้นจำนวน 97 โครงการ ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 97 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งในระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567 – 31 มีนาคม พ.ศ.2568 นั้น เทศบาลตำบลดอยฮางได้ดำเนินโครงการไปแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนพัฒนา พ.ศ. 2568	จำนวนโครงการที่นำมาตั้งงบประมาณในปี พ.ศ.2568	คิดเป็นร้อยละของโครงการในแต่ละด้าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	9	100	3	33.33%
2	ด้านเศรษฐกิจ	5	5	100	4	80.00%
3	ด้านการศึกษาวัฒนธรรม	19	19	100	4	21.05%
4	ด้านสิ่งแวดล้อม	6	6	100	5	83.33%
5	ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน	16	16	100	4	25.00%
6	ด้านการเมืองการบริหาร	4	4	100	3	75.00%
รวม		59	59	100	34	57.63%

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน																			
แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้าง																			
ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ระยะเวลา ที่คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดหมู่ที่8 บ้านห้วยปูพัฒนา	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 62 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร ยาวรวม 62 เมตร	255,000	หมู่ที่ 8	กองช่าง												ม.ค.-68	0	30%
2	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สูง 1 ชั้น	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1 ชั้น ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 32 เมตร สูง 7 เมตร	1,175,000	สนง.เทศบาล	กองช่าง												ก.ย.-68	0	0%
3	โครงการปรับปรุงเส้นทาง ซอย7 หมู่ที่ 7 บ้านโป่งน้ำร้อน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร	294,000	หมู่ที่ 7	กองช่าง												ก.พ.-68	0	20%
4	โครงการปรับปรุงเส้นทาง ซอยห้วยหลวง หมู่ที่ 5 บ้านยางค้ำนุ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร	103,000	หมู่ที่ 5	กองช่าง												ม.ค.68	0	50%
5	โครงการปรับปรุงเส้นทาง ซอย10 หมู่ที่4 บ้านโป่งน้ำค้ำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกถมไหล่ทาง	251,000	หมู่ที่4	กองช่าง												มี.ค.-68	0	50%
6	โครงการปรับปรุงเส้นทางภายในหมู่บ้าน(บ้านผาศเคียว) หมู่ที่ 6 บ้านผาศเคียว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกถมไหล่ทาง	360,000	หมู่ที่ 6	กองช่าง												ม.ค.-68	0	20%

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน																				
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน																				
ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ระยะเวลา ที่คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
6	จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการ จัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ 5บ้านยาง ค่านู	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	150,000	หมู่ที่ 5	กองช่าง													มี.ค.-68	0	50%
7	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบ ดับเบิลแค็บ	เพื่อจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ ดับเบิลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,055,000	สนง.เทศบาล	กองช่าง													มิ.ย.-68	0	0%
8	จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ	330,000	หมู่ที่ 2	กองช่าง													มี.ค.-68	0	80%
9	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเชียงราย ในการ ดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ตำบลอยาง หมู่ที่1	290,000	หมู่ที่ 1	กองช่าง													มี.ค.-68	289,951.16	100%

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ																																
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานการศึกษา																																
ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ระยะเวลา ที่คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.												
1	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนต้นแบบตำบลดอยฮาง	ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนต้นแบบบ้านโป่งนาคำ	15,000	บ้านโป่งนาคำ ม.4	งานพช.													ส.ค.-68	-	0%												
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวออนเซนแช่น้ำพุร้อน ตำบลดอยฮาง ประจำปีงบประมาณ 2568	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนพร้อมจัดพิธีเปิด	50,000	บ้านผาเสริญ ม.6	งานบริหารทั่วไป													28 กพ.68	50,000	100%												
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอยฮาง (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000	บ้านดอยฮางนอก ม.3	กองการศึกษา													ส.ค.-68	42,880	100%												
4	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็ก	20,000	เทศบาล	กองการศึกษา													11-ม.ค.-68	20,000	100%												
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอยฮาง	จัดแข่งขันกีฬา สพด.	20,000	บ้านยางคำ ม.5	กองการศึกษา													24-ธ.ค.-67	19,912	100%												

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม																				
แผนงานบริหารงานทั่วไป/ แผนงานการศึกษา																				
ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568							ระยะเวลา ที่คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการจัดงานราชพิธีงานรัฐพิธี ต่างๆ	จัดกิจกรรม รัฐพิธีถวายราชสักการะ ในวันสำคัญต่างๆ	20,000	ต.ดอยอ่าง	งานบริหาร ทั่วไป			↔						↔	↔	↔	↔	ส.ค.-68	-	50%
2	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน	1,630,800	ร.สังกัด สพฐ.	กอง การศึกษา	↔			↔			↔		↔				4 ไตรมาส	478,800	50%
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอยอ่าง	โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ	15,000	ร.สังกัด สพฐ.	กอง การศึกษา				↔									ก.พ.-68		
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งนาคำ	โครงการประติมากรรมเพื่อ พัฒนา EQ ของนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งนาคำ	15,000	ร.สังกัด สพฐ.	กอง การศึกษา				↔									ม.ค.-68	15,000	100%
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและ ทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อม เด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่น เยาว์	15,000	ร.สังกัด สพฐ.	กอง การศึกษา				↔									ม.ค.-68	-	0%
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเสด็จ	โครงการป้องกัน ไข้ระวัง และ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	15,000	ร.สังกัด สพฐ.	กอง การศึกษา								↔					พ.ค.-68	-	0%
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวันเด็ก ปฐมวัย -ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -	1,533,500	ร.สังกัด สพฐ.	กอง การศึกษา	↔			↔			↔		↔				4 ไตรมาส	892,200	50%
8	โครงการสืบสานประเพณีหล่อ เทียนและถวายเทียนพรรษาเนื่อง ในเทศกาลเข้าพรรษาคับดอย อ่าง	จัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียน พรรษาวัดในตำบลดอยอ่าง	30,000	ต.ดอยอ่าง	กอง การศึกษา									↔	↔			ก.ค.-68	-	0%
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ล้านนา (ป่าเวณีย์ใหม่เมือง)	10,000	ม.1	กอง การศึกษา							↔						เม.ย.-68	-	0%

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ระยะเวลา ที่คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ล้านนา (ป่าเฉลิมปีใหม่เมือง)	10,000	ม.2	กอง การศึกษา							↔						เม.ย.-68	-	0%
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.3	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ล้านนา (ป่าเฉลิมปีใหม่เมือง)	10,000	ม.3	กอง การศึกษา							↔						เม.ย.-68	-	0%
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.4	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ล้านนา (ป่าเฉลิมปีใหม่เมือง)	10,000	ม.4	กอง การศึกษา							↔						เม.ย.-68	-	0%
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.5	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ล้านนา (ป่าเฉลิมปีใหม่เมือง)	10,000	ม.5	กอง การศึกษา							↔						เม.ย.-68	-	0%
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.6	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า (ปีใหม่ชาติพันธุ์ กินวอ)	10,000	ม.6	กอง การศึกษา				↔									ม.ค.-68	-	0%
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.7	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ล้านนา (ป่าเฉลิมปีใหม่เมือง)	3,400	ม.7								↔						เม.ย.-68	-	0%
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.7	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า (ประเพณีปีใหม่ชาติวันคริสต์มาส)	3,300	ม.7				↔										ธ.ค.-68	-	0%
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.7	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า (ปีใหม่ชาติพันธุ์ กินวอ)	3,300	ม.7	กอง การศึกษา				↔									ม.ค.-68	-	0%
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.8	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า (ปีใหม่ชาติพันธุ์ กินวอ)	5,000	ม.8					↔									ม.ค.-68	-	0%
19	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.8	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ล้านนา (ป่าเฉลิมปีใหม่เมือง)	5,000	ม.8	กอง การศึกษา							↔						เม.ย.-68	-	0%

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

4.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม																			
แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานสร้างความเข้มแข็ง/แผนงานป้องกันภัยพิบัติ																			
ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568							ระยะเวลา ที่คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				ก.ค.	ส.ค.
1	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอยฮางนอก ม.3	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่3 ภายใต้โครงการ รณรงค์ป้องกันและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ละของ ควินพิษไฟฟ้าดับดอยฮาง	20,000	บ้านดอยฮางนอก	งานป้องกัน												กพ.68	20,000	100%
2	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโป่งน้ำร้อน ม.7	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่7 ภายใต้โครงการ รณรงค์ป้องกันและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ละของ ควินพิษไฟฟ้าดับดอยฮาง	20,000	บ้านโป่งน้ำร้อน	งานป้องกัน												กพ.68	20,000	100%
3	โครงการเทศบาลตำบลดอยฮาง รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	ปลูกป่า ทำฝายชั่วคราว	5,000	ต.ดอยฮาง	งานป้องกัน												เม.ย.-68	5,000	100%
4	โครงการจัดการปัญหาไฟป่า หมอก ควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	จัดทำแนวกันไฟป่า	10,000	ต.ดอยฮาง	งานป้องกัน												เม.ย.-68	10,000	100%
5	โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการ ขยะของครัวเรือนบ้านโป่งน้ำคำ	ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะของครัวเรือนบ้าน โป่งน้ำคำ	20,000	ต.ดอยฮาง	งาน สาธารณสุข												ก.ย.-68	-	0%
6	โครงการจ้างเหมาบุคคลในการ ดูแลภูมิทัศน์ถนนเขตความ รับผิดชอบในตำบลดอยฮาง	เพื่อตกแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าสองข้างทางถนนสาย หลักตำบลดอยฮาง	200,000	ต.ดอยฮาง	กองช่าง												ก.ย.-68	145,400	50%

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต																				
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/แผนงานสาธารณสุข																				
ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2567										ระยะเวลา ที่คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,841,200	ต.ดอยฮาง	งาน พช.	←												กย.68	2,090,200	50%
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ	1,632,000	ต.ดอยฮาง	งาน พช.	←												กย.68	532,000	50%
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	ต.ดอยฮาง	งาน พช.	←												กย.68	2,000	50%
4	โครงการซ่อมแซมป้องกันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหมู่บ้านเสี่ยงภัยตำบลดอยฮาง	ซ่อมแซมป้องกันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหมู่บ้านเสี่ยงภัยตำบลดอยฮาง	20,000	ต.ดอยฮาง	งานป้องกัน													ส.ค.-68	0	0%
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	20,000	ต.ดอยฮาง	งานป้องกัน													มิ.ย.-68	0	0%
6	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	ดำเนินการสำรวจจำนวน สุนัขและแมวที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	ต.ดอยฮาง	งานสาธารณสุข													ก.พ.-68	10,000	100%

5.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต																														
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/แผนงานสาธารณสุข																														
ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568							ระยะเวลา ที่คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
7	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของพาหะนำเชื้อโรค	20,000	ต.คอยาง	งานสาธารณสุข													พ.ค.-68	0	0%										
8	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวที่ได้ลงทะเบียนสำรวจไว้	20,000	ต.คอยาง	งานสาธารณสุข													มิ.ย.-68	0	0%										
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่1	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	หมู่1	งานสาธารณสุข													ก.ค.-68	0	0%										
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่2	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	หมู่2	งานสาธารณสุข													ก.ค.-68	0	0%										
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่3	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	หมู่3	งานสาธารณสุข													ก.ค.-68	0	0%										
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่4	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	หมู่4	งานสาธารณสุข													ก.ค.-68	0	0%										
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่5	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	หมู่5	งานสาธารณสุข													ก.ค.-68	0	0%										
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่6	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	หมู่6	งานสาธารณสุข													ก.ค.-68	0	0%										
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่7	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	หมู่7	งานสาธารณสุข													ก.ค.-68	0	0%										
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่8	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	หมู่8	งานสาธารณสุข													ก.ค.-68	0	0%										

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร																			
แผนงานบริหารงานทั่วไป																			
ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2567		พ.ศ.2568								ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ (ร้อยละ)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.
1	สำรวจความพึงพอใจ	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยฮาง	15,000	ด.ดอยฮาง	งานการจนท.												ส.ค.-68	0	0%
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลือกตั้ง(แทนตำแหน่งว่างและครบวาระ) เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าจัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น	190,000	ด.ดอยฮาง	งานบริหารทั่วไป												มี.ค.-68	19,000	100%
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย	45,000	อ.เมืองเชียงราย	งานงบประมาณ												ธ.ค.-68	45,000	100%
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย	โครงการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กร จังหวัดเชียงราย ประจำปี	50,000	อ.เมืองเชียงราย	งานงบประมาณ												ม.ค.-68	50,000	100%
